

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện một số dự án trong Khu kinh tế Thái Bình và điều chỉnh một số hạng mục thiết kế tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long nằm trên địa phận các xã: Đông Trà, Đông Long, Đông Xuyên, huyện Tiền Hải; chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, huyện Thái Thụy; việc điều chỉnh một

số hạng mục thiết kế thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp điều chỉnh, triển khai thực hiện các dự án, nhất là các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, huy động nguồn lực triển khai thực hiện các dự án...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các dự án nêu trên có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung nên cần sớm triển khai thực hiện. Việc đầu tư các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình là chủ trương lớn; trong đó, trọng điểm, tiên phong là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái và khu công nghiệp Hải Long. Nếu xây dựng thành công, Thái Bình sẽ có 2 khu công nghiệp ở hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải tạo sự phát triển cân bằng, chủ động xung lực, sự lan tỏa để xây dựng các khu công nghiệp khác trong Khu kinh tế. Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long cũng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư cho Khu kinh tế Thái Bình, tuy nhiên cần đánh giá rõ những thuận lợi, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án mang lại hiệu quả cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ngành, địa phương liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng nhà đầu tư rà soát lại thực địa để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Quá trình hoàn thiện hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cơ cấu kết hợp: nữ 33 người, dưới 35 tuổi 23 người, quán chúng 11 người, 19 đại biểu tái cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, có tổng chiều dài khoảng 6,2km. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao với đường đề

sông Hóa, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy và điểm cuối tại vị trí nút giao giữa quốc lộ 37 mới và tuyến đường bộ ven biển (tại km29+660) những điểm trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Việc đầu tư tuyến đường này sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông, thu hút đầu tư của tỉnh hiện nay, kết nối Khu kinh tế Thái Bình với cảng Lạch Huyện, cảng Hải Phòng, sân bay Cát Bi và các khu kinh tế trong điểm phía Bắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung quy hoạch và đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường này với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thực hiện đưa vào khai thác phục vụ yêu cầu phát triển Khu kinh tế Thái Bình; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo liên hệ địa phương để lựa chọn phương thức đầu tư, tiến độ đầu tư phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh điều chỉnh một số hạng mục thiết kế thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành. Theo đó, sẽ điều chỉnh một số nút giao trên tuyến đường và điều chỉnh quy mô từ đường cấp II đồng bằng thành đường cấp II đồng bằng định hướng cao tốc (chỉ dành cho xe ô tô lưu thông trên tuyến). Đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường này là rất cần thiết giúp rút ngắn khoảng cách từ thành phố Thái Bình đi Hải Phòng, tạo sự liên kết vùng, giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông hiện nay trên tuyến quốc lộ 10. Đây là dự án đã được phê duyệt, đầu thầu lựa chọn chủ đầu tư và đã khởi công. Việc điều chỉnh một số hạng mục thiết kế thuộc dự án xuất phát từ yêu cầu thực tế, nghiêm cứu tính toán kỹ, nhất là nhu cầu giao thông của người dân hai bên tuyến đường này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà đầu tư rà soát, làm rõ các yêu cầu thực tế cũng như bổ sung các phương án cần thiết, tính toán lại tổng mức đầu tư cũng như phương án tài chính và phải bảo đảm tiến độ thi công công trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư tổ chức khảo sát lập thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình bảo đảm chất lượng tốt nhất, tiết kiệm chi phí đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh; lưu ý tính toán kỹ các giải pháp kỹ thuật bảo đảm xây dựng tuyến đường hiện đại, phục vụ giao thông đô thị ngoại, dành cho ô tô lưu thông trên tuyến.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

MANH CƯỜNG

HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Chiều ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện ban thường trực ủy ban MTTQ 8 huyện, thành phố dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình, kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đến ngày 11/3/2021 đã có 12/12 cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành xong việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng quy định về quy trình giới thiệu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đúng cơ cấu, thành phần và số lượng đã được phân bổ. Các đại biểu được giới thiệu có trình độ chuyên môn cao và đều được cử tri nơi công tác tin nhiệm giới thiệu với số phiếu cao, không có cử tri nêu ý kiến đề nghị xác minh đối với người giới thiệu ứng

cử. Hội nghị cũng đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và bản kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ các biên bản giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến Ủy ban MTTQ tỉnh và căn cứ ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi làm việc của người được giới thiệu ứng cử nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình gồm 12 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Trong đó, cơ cấu kết hợp: người ngoài Đảng 2 người (15,3%), nữ 7 người (53,8%), tuổi trẻ 4 người (30,7%), dự kiến tái cử 1 người. Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; nhất trí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng xác minh hồ sơ, lý lịch của người tự ứng cử, đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương và tiến hành lấy ý kiến đồng thời ở nơi công tác và nơi cư trú của người tự ứng cử. Thời gian tiến hành lấy ý kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại

biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử thực hiện việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đã giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn. Người được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tin nhiệm của cử tri cao, không có cử tri nêu ý kiến đề nghị xác minh đối với người được giới thiệu ứng cử. Số người được giới thiệu ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng đều bảo đảm vượt số với phần bổ của Thường trực HĐND tỉnh. Việc tổ chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử bảo đảm thuận lợi, đúng quy định. Các đại biểu cũng nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thảo luận, hội nghị căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND, kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử bảo đảm thuận lợi, đúng quy định. Các đại biểu cũng nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cơ cấu kết hợp: nữ 33 người, dưới 35 tuổi 23 người, quán chúng 11 người, 19 đại biểu tái cử. Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tiến hành từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

giới thiệu ứng cử, hội nghị nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 124 người để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Cơ cấu thành phần như sau: khối Đảng 20/124 người (16,1%); khối chính quyền 14/124 người (11,3%); khối sở, ngành, phòng 25/124 người (20,1%); khối mặt trận và các đoàn thể 24/124 người (19,3%), khối kết hợp xã hội 4/124 người (3,2%); khối kinh tế, doanh nghiệp 23/124 người (18,5%); khối giáo dục, y tế 12/124 người (9,67%); tôn giáo 2/124 người (1,6%). Cơ cấu kết hợp: nữ 50/124 người (40,32%), người trẻ tuổi 38/124 người (30,64%), người ngoài Đảng 15/124 người (12,1%).

Hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri đối với 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tiến hành từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

* Sáng ngày 17/3, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo về tiêu chuẩn đại biểu HĐND thành phố; đánh giá kết quả triển khai bước hai quy trình hiệp thương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Việc giới thiệu bảo đảm dân chủ, công khai, đáp ứng số lượng, cơ cấu, thành phần theo thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

MANH CƯỜNG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương; cùng ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Bình đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, từ đó góp phần giúp ngành Thuế Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Bình và cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành đồng tâm, nhất trí, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Đỗ Hồng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, từ đó tạo điều kiện cho ngành Thuế Thái Bình có bước phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đồng chí Đỗ Hồng Nam dựa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, tiếp tục kế thừa, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ngành Thuế Thái Bình, đoàn kết trong ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Bình, đưa ngành Thuế Thái Bình ngày càng phát triển.

GAIO BAN TOÀN QUỐC...

(*Tiếp theo trang 1*)

hậu quả thiên tai, lũ lụt. Tại Thái Bình, tỉnh đã tiếp nhận và triển khai 9 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án của 9 tổ chức PCPNN với tổng số vốn thực tế giải ngân năm 2020 là 1.294.671 USD. Cũng trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 12 tổ chức PCPNN đang triển khai các dự án. Các chương trình, dự án đã và đang hỗ trợ tinh trong việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như chăm sóc sức khỏe, tăng cường trang thiết bị y tế; sửa chữa, xây nhà và cải tạo công trình vệ sinh, nước sinh hoạt cho người dân; phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua phát triển sản xuất lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong tỉnh.

Năm 2021, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan triệtvà thực hiện nghiêm túc các dự trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN, tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm; hoàn thiện các văn bản pháp quy trong công tác PCPNN; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN; đẩy mạnh triển khai, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia; đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố trong việc phối hợp kiểm soát tốt tình hình dịch. Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, chủ động các phương án chống dịch, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn với phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế rà soát, sẵn sàng các kịch bản phòng, chống dịch, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn diễn tập phòng, chống dịch. Quán triệt phương châm “truy vết tận gốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly

tập trung ngay với tất cả trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, không chế mầm bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Đối với các tỉnh biên giới, phải kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập. Thủ tướng quán triệt những việc cần thực hiện trong thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, các tỉnh, thành phố phải tập trung vào chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, phần đầu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

* Chiều ngày 17/3, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Tại Thái Bình, tỉnh đến sáng ngày 17/3, toàn tỉnh còn 41

trường để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra.

Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra.

Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú

ly, theo dõi sức khỏe. Số người

đang cách ly, theo dõi sức

khỏe tại các khu cách ly của

tỉnh, huyện là 80 người. Hiện

nay, nguy cơ xâm nhập SARS-

CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch

trong nước vào địa bàn tỉnh đã

thấp hơn, song ở một số địa

phương của tỉnh Hải Dương vẫn

ghi nhận có bệnh nhân nhiễm

Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ

xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại

Thái Bình vẫn có thể xảy ra.

Sau khi nghe ý kiến đề

xuất của các đại biểu dự họp,

phát biểu kết luận, đồng chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó

Trưởng ban Chỉ đạo phòng,

chống dịch Covid-19 tỉnh thống

nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng

hoạt động của tổ công tác liên

ngành tại chốt kiểm soát dịch

cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh

Phụ quyết định các biện pháp

xử lý để kiểm soát chặt chẽ

người có nguy cơ ra vào địa

bàn tại những khu vực tiếp giáp

với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có

hướng dẫn kiểm soát người

ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn

phòng, chống dịch. Các cấp,

ngành, địa phương, đơn vị tiếp

tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

truyền để người dân không chú ly, theo dõi sức khỏe. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly của tỉnh, huyện là 80 người. Hiện nay, nguy cơ xâm nhập SARS-CoV-2 từ các ô dịch, vùng dịch trong nước vào địa bàn tỉnh đã thấp hơn, song ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương vẫn ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện bệnh nhân nhiễm tại Thái Bình vẫn có thể xảy ra. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất, từ 0 giờ ngày 18/3 dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ quyết định các biện pháp xử lý để kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ ra vào địa bàn tại những khu vực tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Sở Y tế có hướng dẫn kiểm soát người ra vào tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **HỮU NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG